

## KỶ HỢP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

Về thẩm quyền của HĐND các cấp trong việc quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án: nhất trí với quy định HĐND quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, UBND có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp và tạo sự chủ động cho các

ơ quan thi hành nhiệm vụ trong việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. Về quy định "Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước", đề nghị lựa chọn phương án là Quốc hội khóa cũ quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới để các địa phương giao kế hoạch vốn đầu tư công

trung hạn vào năm đầu của kỳ trung hạn giai đoạn tiếp theo, bảo đảm tính khả thi trong việc triển khai thực hiện; đồng thời, đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung trong dự thảo Luật để khi Luật được ban hành sẽ tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua như: việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và vướng mắc trong việc giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công; thực hiện phân cấp, phân quyền,

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc của nhiệm kỳ hiện tại đề ra. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án luật trên.

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc của nhiệm kỳ hiện tại đề ra.

Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án luật trên.

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 28/5, UBND tỉnh họp nghe Sở Nội vụ báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh; việc thành lập 4 phường: Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông thuộc thành phố Thái Bình; việc thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Ngoài ra, khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện phải sắp xếp để giảm số lượng đơn vị hành chính. Hiện toàn tỉnh không có đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật hiện nay. Việc thành lập các phường: Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông là cần thiết nhằm tập lập cơ sở pháp lý cho việc tổ chức lại bộ máy quản lý phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn từ nông thôn sang đô thị; đồng thời, là cơ sở xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đô thị. Về thực trạng tiêu chuẩn thành lập phường của các xã hiện nay: xã Phú Xuân đạt 14/17 tiêu chí; xã Tân Bình đạt 14/17 tiêu chí; xã Đông Hòa đạt 14/17 tiêu chí; xã Vũ Đông đạt 13/17 tiêu chí.

hành chính cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh giảm 44 đơn vị, còn lại 242 đơn vị (trong đó có 10 phường, 9 thị trấn, 223 xã).

Phương án thành lập 4 phường: Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông thuộc thành phố Thái Bình được thực hiện trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính xã, không làm tăng số lượng đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật hiện nay. Việc thành lập các phường: Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông là cần thiết nhằm tập lập cơ sở pháp lý cho việc tổ chức lại bộ máy quản lý phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn từ nông thôn sang đô thị; đồng thời, là cơ sở xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền đô thị. Về thực trạng tiêu chuẩn thành lập phường của các xã hiện nay: xã Phú Xuân đạt 14/17 tiêu chí; xã Tân Bình đạt 14/17 tiêu chí; xã Đông Hòa đạt 14/17 tiêu chí; xã Vũ Đông đạt 13/17 tiêu chí.

Sau khi nghe các đại biểu

thảo luận, đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương phải thực hiện việc sắp xếp các xã không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ và Quốc hội. Về phương án sắp xếp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất 2 phương án: sáp nhập các xã không đủ tiêu chuẩn liên kề thành xã đủ tiêu chuẩn; sáp nhập xã không đủ tiêu chuẩn vào xã đủ tiêu chuẩn liên kề thành xã mới đủ tiêu chuẩn. Đồng chí đề nghị ban thường vụ cấp ủy các huyện tổ chức họp ban thống nhất phương án sắp xếp. Trên cơ sở đề xuất của các huyện, Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Về việc thành lập 4 phường: Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông thuộc thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương, các bước trình tự, thủ tục để nghị thành lập 4 phường; giao UBND thành phố xây dựng lộ trình, thời gian cụ thể để hoàn thiện các bước,

báo cáo UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện.

Về việc thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là quy định mới nhất liên quan đến tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí đề nghị nên nghiên cứu xây dựng quy định của tỉnh về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, xã rà soát và báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nội dung thuộc báo cáo ban hành trước đây không phù hợp với nội dung Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

**ĐAO QUYÊN**

## KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

ở huyện Tiên Hải đã thực hiện tốt các quy định, quy ước, hương ước đã ban hành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Pháp lệnh số 34 và quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc phát huy dân chủ trong hoạt động của Đảng, chính quyền, các đoàn thể và trong xã hội được mở rộng. Cải cách hành chính gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở được tiến hành đồng bộ, hiệu quả hơn, góp phần quan trọng đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng khoa học, năng động, sát dân, gần gũi với cơ sở. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã huy động sức mạnh của toàn Đảng,

toàn dân vào việc giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, kinh tế của huyện tăng trưởng 12,94% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, quy hoạch và tập trung tốt các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Tiên Hải có 34/34 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện phấn đấu đến tháng 6/2019 đạt chuẩn nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân chủ trong Đảng được mở rộng.

Đối với xã Nam Thăng, nhờ thực hiện tốt Pháp lệnh số 34 và quy chế dân chủ ở cơ sở; nhất là thực hiện nội dung công khai để nhân dân biết, nhân dân bàn và quyết định, những vấn đề được nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, những nội dung nhân dân bàn và tham gia ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định đã giúp địa phương về đích nông thôn mới từ năm 2013.

Hiện xã đang hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền tiếp tục được nâng lên, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội rõ nét, hiệu quả hơn. Khi đại đoàn kết toàn dân ngày càng được tăng cường.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện Tiên Hải và xã Nam Thăng đã

trao đổi làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; chỉ rõ những nguyên nhân và các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa Pháp lệnh số 34 và quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Tiên Hải tiếp tục quán triệt đầy đủ nội dung Pháp lệnh số 34 và các văn bản của trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tạo sự thống nhất trong thực hiện. Rà soát lại, bổ sung, cụ thể hóa các văn bản liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp, công khai để cán bộ, đảng viên và nhân

dân biết để giám sát, thực hiện. Đẩy mạnh dân chủ và mở rộng dân chủ hơn nữa bảo đảm thực hiện thực chất hơn; đẩy mạnh hơn nữa Pháp lệnh số 34 và quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban đầu tư giám sát cộng đồng. Củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp; nêu cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của các thành viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

## ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

Tham gia phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Đông Hưng có 19 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 31 gian hàng. Ngoài các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt, học tập của người dân, các doanh nghiệp còn mang đến phiên chợ một số sản phẩm điện tử,

điện máy, hàng nông, lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm chế biến; thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu; sản phẩm cơ khí, máy móc phục vụ nông nghiệp và cơ giới hóa nông thôn; hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm...

Người dân tham gia phiên

chợ bên cạnh tham quan, mua sắm còn được các doanh nghiệp tư vấn tiêu dùng, cách phân biệt hàng thật, hàng giả. Không chỉ giới thiệu, bán hàng miễn phí, một số doanh nghiệp còn có quà tặng cho các gia đình chính sách xã hội, trẻ em nghèo vượt khó.

Phát biểu tại lễ khai mạc phiên chợ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương Ban tổ chức phiên chợ đã có nhiều đổi mới trong khâu

tổ chức và các doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng tham gia phiên chợ hàng Việt về nông thôn. Để phiên chợ hàng Việt về nông thôn thực sự là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp của Thái Bình tiếp cận thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối ở thị trường nông thôn, các doanh nghiệp cần lựa chọn những sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý để giới thiệu,

trưng bày và bán tại phiên chợ. Thông qua phiên chợ hàng Việt về nông thôn, mỗi người dân được biết, được tiếp cận và sử dụng ngày càng nhiều hơn những sản phẩm, hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam và hình thành thói quen sử dụng, ủng hộ hàng Việt Nam, thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc, hỗ trợ đặc lực cho các doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh phát triển ổn định và hội nhập thành công.

## HỢP BAN CÁN SỰ ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/5, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh họp thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nghe Sở Nội vụ báo cáo điều kiện, tiêu chuẩn các nhân sự dự kiến điều động, bổ nhiệm giữ một số chức danh hiện đang khuyết thiếu. Tiếp đó, các ứng viên được giới thiệu bổ nhiệm các chức danh: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, Chi cục trưởng Chi cục Biển trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đầu giá trị sản phẩm Thái Bình trực thuộc Sở Tư pháp đã trình bày chương trình hành động nếu được bổ nhiệm. Các thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã đặt câu hỏi và đưa ra nhận xét đối với các ứng viên liên quan đến những vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm vào các chức vụ này.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc bổ nhiệm và giao cơ quan chức năng làm quy trình cho các ứng viên nêu trên. Ngoài ra, đồng chí cũng thống nhất kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo phương án nguồn nhân sự tại chỗ đủ điều kiện, tiêu chuẩn; giao huyện Hưng Hà nghiên cứu lại phương án nhân sự đề nghị điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Văn hóa Thông tin; chưa xem xét việc tổ chức Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình lần thứ X.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về phương án nhân sự cho các chức danh còn khuyết thiếu tại các sở, ngành.

**NGUYỄN TÙNG**

## CHỦ ĐỘNG TƯỚI, TIÊU...

(Tiếp theo trang 1)

trong vụ; điều hành mực nước hệ thống linh hoạt, chủ động tưới, tiêu không để úng, hạn xảy ra. Trong vụ đồng điều tiết nước hợp lý vừa giữ được ẩm phục vụ làm thủ tục lợi đồng xuân vừa bảo đảm nước tưới cho cây trồng vụ đông.

Để đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019 và an toàn công trình trong mùa mưa bão, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đã tổ chức kiểm tra, lập kế hoạch và thực hiện tu bổ, sửa chữa 36 công trình đê, 13 công đập nội đồng chính, 11 trạm bơm, cấm cử dự phòng 7 công xung yếu, bảo dưỡng 100% máy bơm, thiết bị, cống đập hiện có, nạo vét 160.290m<sup>3</sup> sông rạch, sông dẫn, bảo đảm các hạng mục công trình tu bổ, sửa chữa hoàn thành trước ngày 20/6.


## ĐÔNG HƯNG

### 4 xã, thị trấn trên 30 ngày không phải tiêu hủy lợn

Đến ngày 26/5, huyện Đông Hưng đã tiêu hủy trên 2.600 tấn lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi với gần 52.000 con lợn của 6.786 hộ (chiếm 52,18% tổng đàn lợn).

Các xã, thị trấn đã sử dụng 10.000 lít hóa chất, gần 683 tấn vôi bột để tiêu diệt, khử trùng chuồng trại, khu vực xung quanh chuồng trại, nơi tập trung đông người nhằm khống chế tiến đến dập bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có các xã Minh Tân, Phú Châu, Bạch Đằng và thị trấn Đông Hưng trên 30 ngày liên tiếp không có lợn ốm, chết phải tiêu hủy, trong đó thị trấn Đông Hưng 37 ngày, xã Phú Châu 36 ngày, xã Minh Tân 32 ngày, xã Bạch Đằng 31 ngày... Hiện các xã đang hoàn thiện thủ tục để công bố hết dịch theo đúng quy định. Xã Thăng Long cũng đã 30 ngày liên tiếp và xã Đông Phong 29 ngày liên tiếp không phải tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi.

**THU HIỀN**



**NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**  
**AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH - AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC THÁI BÌNH**

### THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019

Hội đồng tuyển dụng lao động Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Bình thông báo tuyển dụng lao động năm 2019 với số lượng và vị trí sau:

- Đối với Agribank Chi nhánh Thái Bình:**
  - 08 nhân viên Tín dụng, mã vị trí: 01
  - 04 nhân viên Kế toán, mã vị trí: 02
  - 01 nhân viên Pháp chế, mã vị trí: 03
- Đối với Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình:**
  - 06 nhân viên Tín dụng, mã vị trí: 01
  - 03 nhân viên Kế toán, mã vị trí: 02

Ứng viên được đăng ký nguyện vọng làm việc tại một trong hai chi nhánh trên địa bàn có chỉ tiêu tuyển dụng.

- Tổ chức tuyển dụng:**
  - Hình thức tuyển dụng:**
    - Xét tuyển: Đối với ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc, hệ chính quy dài hạn tập trung, không thực hiện đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông.
    - Thi tuyển: Sau khi xét tuyển nêu chưa tuyển đủ chỉ tiêu, thi tổ chức thi tuyển qua 2 vòng
  - Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên:**
    - Ứng viên tuyển dụng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Agribank tại từng vị trí tuyển dụng, có độ tuổi không quá 30 (tính đến thời điểm 31/5/2019), Nam cao từ 1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
    - Yêu cầu về ngoại ngữ và tin học: Theo tiêu chí của Hội đồng tuyển dụng Agribank địa bàn tỉnh Thái Bình và Agribank.

**2.1. Đối với ứng viên xét tuyển:** Tham khảo trên website của Agribank về quy định tuyển dụng lao động năm 2019.

**2.2. Đối với ứng viên thi tuyển:** Thực hiện thi tuyển đối với ứng viên khi xét tuyển chưa đủ chỉ tiêu. Điều kiện tiêu chuẩn tham khảo trên website của Agribank về quy định tuyển dụng lao động năm 2019.

**\* Thi tuyển:**

- Vòng 1:** Thi viết chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí tuyển dụng: Thời gian thi: Sẻ có thông báo sau
- Vòng 2:** Phỏng vấn.

Địa điểm xét tuyển, thi tuyển, phỏng vấn: Hội trường tầng 7, Trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình - Số 150, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình

**II - Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ**

- Thời gian nhận hồ sơ:** Trong các ngày làm việc từ ngày 28/5/2019 đến hết ngày 10/6/2019. Sáng từ 8h00 đến 11h, chiều từ 13h30 đến 16h30.
- Địa điểm nộp hồ sơ:** Hội trường tầng 3, trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình Số 150, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, điện thoại liên hệ: 0227.3833.086

Ghi chú: Không nhận hồ sơ nộp thay, nộp hộ, hồ sơ thay hạn.

**HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  
AGRIBANK ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH**

## Phơi thóc dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông

Hiện nay, một số địa phương thuộc hai huyện Đông Hưng, Hưng Hà đã bước vào thu hoạch lúa xuân. Mặc dù đã được chính quyền tuyên truyền, vận động nhưng một số người dân vẫn vô tư chiếm dụng lòng đường làm nơi phơi thóc, rơm rạ, gây mất an toàn giao thông, đặc biệt khi phương tiện tham gia giao thông với tốc độ cao, tránh nhau hay phanh gấp mà vướng phải thóc, rơm rạ phía dưới lòng đường sẽ rất nguy hiểm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng này diễn ra rất phổ biến, đặc biệt trên quốc lộ 39 từ thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) đến cầu Triều Dương, xã Tân Lễ (Hưng Hà). Để chấm dứt tình trạng trên, chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp có tình vi phạm.

**HẢI DƯƠNG**



Người dân xã Phúc Khánh (Hưng Hà) biến quốc lộ 39 thành nơi phơi rơm.



Quốc lộ 39 đoạn qua thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) trở thành nơi phơi thóc của một số người dân.



Người dân phố Tăng, xã Phú Châu (Đông Hưng) bắt chắp nguy hiểm phơi thóc trên quốc lộ 39.